



ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
เรื่อง นโยบายการพัฒนาระบบบริหารจัดการสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ (E-Office)

ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เห็นชอบข้อเสนอหลักการ มาตรการ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพิ่มเติม ตามมาตรา ๕๐ แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ และแผนการดำเนินการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐสู่การเป็นระบบราชการ ๔.๐ เพื่อเป็นการยกระดับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐให้มีการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาสู่ระบบราชการ ๔.๐ นั้น

เพื่อให้การดำเนินการบรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายของแผนดังกล่าว สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จึงกำหนดนโยบายการพัฒนาระบบบริหารจัดการสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ (E-Office) ดังนี้

๑. ให้ทุกหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม รวมถึงสำนักงานรัฐมนตรี นำระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการบริหารจัดการภายในหน่วยงาน เพื่อยกระดับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงานให้เป็นสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ (E-Office) ตามเป้าหมาย โดยมุ่งเน้นการอำนวยความสะดวก ลดขั้นตอน ลดระยะเวลา ลดการใช้ทรัพยากร และมีการบริหารจัดการข้อมูลอย่างเป็นระบบ

๒. ให้ทุกหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม รวมถึงสำนักงานรัฐมนตรี ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรของหน่วยงานให้พร้อมรองรับการปฏิบัติงานในรูปแบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ (E-Office) เพื่อให้การบริหารจัดการภายในองค์กรมีประสิทธิภาพและบรรลุผลสำเร็จตามนโยบายที่กำหนด

๓. ให้ทุกหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม รวมถึงสำนักงานรัฐมนตรี ศึกษาวิเคราะห์กระบวนการและปรับระบบการทำงานภายในให้สอดคล้องกับการดำเนินงานตามนโยบาย พร้อมกำหนดผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน โดยให้ถือเป็นหน้าที่ของบุคลากรในทุกๆระดับ เพื่อให้การขับเคลื่อนนโยบายดังกล่าวบรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมาย

๔. ให้มีคณะกรรมการกำกับดูแลและติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายดังกล่าวของหน่วยงานในระดับสำนักงานและกองหรือหน่วยงาน เพื่อขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาระบบบริหารจัดการสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ (E-Office) ของสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม รวมถึงสำนักงานรัฐมนตรี ให้เป็นไปตามนโยบาย โดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำแนวปฏิบัติให้ชัดเจนและสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายให้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมาย

ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(ศาสตราจารย์สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล)

ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม